

# Khởi dậy khát vọng vươn lên của phụ nữ

*Khéo trong cách nói, khéo trong việc làm, các mô hình "Dân vận khéo" của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của chị em phụ nữ trong xã hội, đặc biệt là xây dựng hình ảnh phụ nữ "Quê hương năm tấn" vừa giữ được vẻ đẹp truyền thống vừa năng động, sáng tạo và giàu lòng nhân ái.*



Mô hình hồ gạo tình thương của Chi hội Phụ nữ thôn Bương Hạ Đông, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

## Lắng nghe để thấu hiểu

Mồ côi bố, sống với mẹ sức khỏe yếu, không có việc làm, ở nhờ nhà bà ngoại, lại thuộc diện hộ cận nghèo, em Nguyễn Thị Hà Chinh, 8, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã được 1 nữ cán bộ nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ hàng tháng 500.000 đồng. Cùng với Chinh, trên địa bàn thành phố hiện có gần 300 trẻ mồ côi được các cấp hội nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ từ 200.000 - 500.000 đồng/trẻ/tháng.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố chia sẻ: Xuất phát từ tình yêu thương của người mẹ, cán bộ, hội viên, phụ nữ đang nỗ lực để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các em. Để thấu hiểu được hoàn cảnh, nghe được lời nói thật của hội viên, nhất là hội viên nghèo là việc không đơn giản. Phần lớn họ có hoàn cảnh khó khăn, số phận éo le, không may mắn, ít vốn liếng, không có việc làm hoặc có nhưng không ổn định, thiếu thông tin, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, thậm chí tự ti, mặc cảm nên ít giải bày những tâm tư, tình cảm của mình với người khác. Do đó, nếu chỉ vận động bằng lời nói không thôi thì không đủ cơ sở thuyết phục mà phải bằng việc làm cụ thể. Đó cũng là cách dân vận nhằm thu hút nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua khác của địa phương cũng như của tổ chức hội.



Em Nguyễn Thị Hà Chinh, 8, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) nhận hỗ trợ từ người đỡ đầu.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các giải pháp hỗ trợ hội viên kịp thời là một trong những nội dung quan trọng khi phụ nữ làm công tác dân vận. Chính vì thế, các mô hình "Mẹ đỡ đầu", biến rác thải thành tiền, phân loại rác thải tại nguồn, hiến đất làm đường, phát triển kinh tế đã thu hút nhiều chị em tham gia. Qua việc tuyên truyền, vận động của các cấp hội, nhiều phong trào, mô hình, hoạt động

được chị em tích cực hưởng ứng, hình thành thói quen, hành động đẹp, lan tỏa tới cộng đồng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu, thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Với nông dân thì đất đai là tài sản quý giá nhất, "tấc đất, tấc vàng", đây cũng là kế sinh nhai. Tuy nhiên, làm đường giao thông cũng chính là để phục vụ cho việc đi lại của gia đình mình và người dân trong thôn, xã được thuận tiện hơn, từng bước nâng cao

chất lượng cuộc sống. Vì vậy, nhiều gia đình hội viên phụ nữ trong thôn tự nguyện hiến đất mở đường, gia đình tôi đã hiến hơn 100m<sup>2</sup> đất thổ cư, đất vườn để làm đường, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

## Khởi dậy khát vọng vươn lên

Thương hiệu áo dài Trung Đông của chị Nguyễn Thị Hiếu, thôn Ái Quốc, xã Nam Trung (Tiền Hải) từ lâu được người dân trong và ngoài tỉnh biết đến. Chị Hiếu chia sẻ: Thời gian đầu mới mở cửa hàng, tôi là lao động duy nhất, làm đủ mọi việc từ lên ý tưởng, setup, trang trí, tư vấn bán hàng, chạy quảng cáo. Tôi tự mày mò, học hỏi, nghiên cứu các kiến thức về kỹ thuật cắt may, bán hàng, quản trị doanh nghiệp... để đưa thương hiệu áo dài Trung Đông phát triển và có chỗ đứng nhất định. Nếu không thử sức sao biết mình làm được và thành công như hôm nay.

Chị Hiếu là một trong nhiều phụ nữ trong tỉnh khởi nghiệp thành công. Mô hình của các chị đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Để đồng hành, tiếp sức cho chị em hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, tổ chức hội các cấp đã kết nối để chị em tiếp cận vốn vay ưu đãi, tiếp cận chính sách, kiến thức, thị trường... Những hoạt động đó đã tạo động lực, khởi dậy sự sáng tạo, bản lĩnh vượt khó, giúp chị em trưởng thành và khẳng định vai trò làm chủ về kinh tế của mình trong gia đình và xã hội, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới" với các tiêu chí cụ thể, phù hợp để xây dựng người phụ nữ Thái Bình phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực. Vì vậy, nhiều chị em vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh tạo được chỗ đứng trên thương trường và thích ứng nhanh chuyển đổi số để hòa nhập và phát triển. Để thực hiện tốt các mô hình "Dân vận khéo", đội ngũ cán bộ hội đã nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong, sẵn sàng vì lợi ích chung của cộng đồng, bám sát các phong trào hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trên mọi lĩnh vực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

XUÂN PHƯƠNG

# XÃ QUỐC TUẤN Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

Những năm qua, nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) đã đạt kết quả khả toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Bà Mai Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Quốc Tuấn cho biết: Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, cấp ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đời sống cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn để cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ tích cực ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt đảng, coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các chi bộ và đảng viên. Đến nay, tỷ lệ đảng viên sử dụng, khai thác thông tin, học tập nghị quyết trên phần

mềm đạt cao. Nhiều đảng viên có điểm tích lũy cao như đảng viên Trần Xuân Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã có điểm tích lũy cao nhất tỉnh.

Cùng với đó, Đảng ủy giao các chi bộ lựa chọn chủ đề đảng kỳ xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ông Vũ Hồng Phăng, Bí thư Chi bộ thôn Đắc Chúng Nam cho biết: Xác định là địa bàn trung tâm của xã nên Chi bộ đã chọn nội dung về công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sạch, xanh, sạch, đẹp để thực hiện mô hình chi bộ kiểu mẫu. Tuyên truyền, vận động các gia đình duy trì vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng, phân công các đoàn thể chăm sóc 4,5km đường cây, tuyên truyền người dân phân loại rác thải tại hộ gia đình, duy trì 130 bóng điện thấp sáng ở các trục đường bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. Thôn tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân không bỏ ruộng hoang, cấy hết diện tích, thay đổi phương thức gieo cấy để hạn chế lúa cỏ, đồng thời tích cực mở rộng, phát triển ngành nghề, nâng cao thu nhập. Kết quả trong tổng số hơn 300 hộ dân, số hộ khá, giàu trong thôn chiếm trên 40%, chỉ còn 8 hộ nghèo.

Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, cấp ủy xã trung bình hàng năm, coi đây là phát triển kinh tế ở cả 3 lĩnh vực trọng tâm là nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; chú trọng xây dựng hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nâng

cao. UBND xã, các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu giống lúa, cơ cấu mùa vụ phù hợp với địa hình đồng ruộng và chất đất của địa phương. Đến nay nhiều giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt, kháng chịu sâu bệnh tốt đã được đưa vào sản xuất đại trà. Xã đã quy hoạch được 2 vùng sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa, trong đó đều thực hiện liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Trong 2 năm gần đây, nhân dân đều cấy hết diện tích, không để ruộng bỏ hoang, năng suất bình quân đạt 126 tạ/ha; đã hình thành được một số mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất theo hướng hữu cơ và vùng nuôi trồng thủy sản với diện tích trên 20ha đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mở rộng ngành nghề, du nhập thêm nghề mới; tích cực hỗ trợ các nguồn lực từ xã, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nâng cấp cầu dân sinh, chỉnh trang lại khu trung tâm xã đem lại diện mạo mới cho địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quốc Tuấn tiếp tục đoàn kết thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,3%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, đến năm 2025 về đích nông thôn mới nâng cao.

THU THUY



Điện mạo xã Quốc Tuấn.

# Nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử

"Bắt mắt, hấp dẫn, chịu chơi" là vỏ bọc của thuốc lá điện tử (TLĐT) khiến nó ngày càng thu hút, mê hoặc, len lỏi vào đời sống giới trẻ, ở nhiều địa bàn, nhiều lứa tuổi khác nhau, thậm chí cả học sinh tiểu học, gây ra những hệ lụy xấu về sức khỏe cho các em. Để ngăn ngừa TLĐT xâm nhập học đường, Trường Tiểu học Việt Thuận (Vũ Thư) chủ động, thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức cho học sinh.

Trong tiết chào cờ đầu tuần, ngoài nội dung thi đua học tập, hơn 800 học sinh Trường Tiểu học Việt Thuận còn được phổ biến thêm thông tin về TLĐT. Với mong muốn thiết lập lá chắn, phòng ngừa TLĐT xâm nhập học đường, nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh có nhiều hoạt động phong phú truyền thông về tác hại của TLĐT. Cô giáo Nguyễn Thị Ngân, giáo viên tổng phụ trách Trường Tiểu học Việt Thuận chia sẻ: TLĐT được thiết kế với nhiều hình thức đẹp, có hương

vị trái cây khá phong phú, hấp dẫn, trong khi đó các em học sinh tiểu học hiếu động, thích

đó chơi, đó dùng bắt mắt, vì vậy không ít em vô tình hoặc bị dụ dỗ sử dụng mà không



Học sinh Trường Tiểu học Việt Thuận tìm hiểu tác hại của thuốc lá điện tử qua hình ảnh, thông tin trên tờ rơi.

hề biết hiểm họa khôn lường của TLĐT. Hiện nay, qua nắm bắt, chúng tôi nhận thấy TLĐT không chỉ xuất hiện ở khu vực thành phố mà đã len lỏi vào các trường học ở khu vực nông thôn, thậm chí tình trạng học sinh tiểu học hút TLĐT đã xảy ra. Để ngăn chặn thuốc lá nói chung, TLĐT nói riêng xâm nhập học đường, nhà trường rất quan tâm, thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông tập trung và trên lớp để cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ năng từ chối TLĐT cho học sinh.

Anh Bùi Văn Nội, trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Việt Thuận cho biết: Nhận thức được hiểm họa của TLĐT, chúng tôi đã huy động nguồn lực tổ chức thiết kế, in hàng nghìn tờ rơi cung cấp nội dung như cách nhận biết, tác hại, dấu hiệu trẻ có sử dụng TLĐT, vai trò của gia đình, nhà trường, cách từ chối TLĐT... Sau khi phát tờ rơi, chúng tôi tổ chức các buổi truyền thông, trực tiếp truyền thông, chia sẻ, giải đáp thắc mắc của các em về TLĐT. Đặc biệt, chúng tôi luyện tập, hướng dẫn các em kỹ năng nói lời từ chối, nói không khi có người mời sử dụng thuốc lá, TLĐT. Thông qua các em học sinh tiểu học, chúng tôi cũng lan tỏa, truyền thông phòng, chống tác hại của TLĐT cho các em học sinh lớn hơn và các bậc phụ huynh.

Mất thời gian tổ chức hoạt động ngoại khóa, đầu tư kinh phí in sao tờ rơi, mất công sức nghiên cứu, tìm hiểu, tuyên truyền của cha mẹ, thầy cô, bù lại, những cô cậu học trò của Trường Tiểu học Việt Thuận giờ đây đã hiểu thêm nhiều, không còn ảo tưởng, bị dụ dỗ hút "Pod" theo trend. Em Nguyễn Đức Thắng, lớp 5B chia sẻ: Trước kia con chỉ nghe các anh chị, bạn bè kể về hút "Pod", tức là TLĐT nhưng con không biết tác hại của nó. Bây giờ được các thầy cô, các chú, các bác trong hội phụ huynh liên tục cảnh báo, nhắc nhở, con đã biết TLĐT cũng gây nghiện và gây hại cho sức khỏe như thuốc lá thông thường. Nếu ai đó đưa TLĐT cho con con sẽ kiên quyết từ chối. Còn em Hồ Quỳnh Anh, lớp 5C cho biết, em sẽ nhắc nhở, khuyến khích các bạn nếu thấy anh chị, bạn bè mình sử dụng TLĐT bởi nó có rất nhiều tác hại tới sức khỏe con người như gây đột quỵ, ung thư phổi...

Sớm truyền thông nâng cao nhận thức để tạo "sức đề kháng" cho học sinh trước cám dỗ của TLĐT, Trường Tiểu học Việt Thuận hướng đến môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giúp các em bảo vệ sức khỏe, phát triển tốt cả thể chất, trí lực, tinh thần.

QUỲNH LƯU

**NHỮNG TÁC HẠI CỦA SỬ DỤNG THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ NUNG NÓNG**

**Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định: "Thuốc lá điện tử", "thuốc lá nung nóng" chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.**

**MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHỎE**

**HỆ HÔ HẤP**  
Suy giảm chức năng phổi do tác nhân và virus của hệ hô hấp tăng; hội chứng tổn thương phổi cấp (EVALI); ho mãn tính, viêm phế quản mãn tính; gia tăng mức độ nghiêm trọng của hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

**HỆ TIM MẠCH**  
Rối loạn chức năng mạch máu, xơ cứng mạch máu, huyết khối, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, bệnh động mạch vành, tăng huyết áp và tiền sử đột quỵ.

**NGUY CƠ UNG THƯ**  
Đeo tiếp xúc với Sol khí sinh ra từ thuốc lá điện tử và kim loại trong TLĐT có thể gây tổn thương DNA, làm tăng nguy cơ ung thư.

**BỆNH VÊ RĂNG MIỆNG**  
Nướu răng, sâu răng, mất xương quanh răng, tổn thương niêm mạc miệng...

**CÁC NGUY CƠ SỨC KHỎE KHÁC**  
Đau vùng thượng vị, viêm loét đại tràng; chảy nose, thương tích trong lúc sử dụng...

Nguồn: Chương trình Phòng chống tác hại của thuốc lá, Cục Quản lý Khảm, Chẩn bệnh - Bộ Y tế

**TTXVN**